

**สรุปและวิเคราะห์ข่าวประจำวัน ที่ 14 กันยายน 2558**

เรียน ผอ. สคร.5 /รองผู้อำนวยการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือข่ายสื่อมวลชน

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.5 ขอรวบรวมและสรุปวิเคราะห์ข่าวที่อาจจะมีผลกระทบต่อ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ /แหล่งข่าว	ประเด็นข่าว	วิเคราะห์ข่าว
<p>สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ 14 กันยายน พ.ศ. 2558</p>	<p><b>ไข้เลือดออก ปีนี้พุ่งคาดทั่วปท. 7 หมื่นคนกลาง-อีสานน่าห่วง</b></p> <p>นครราชสีมา * สถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้รุนแรงเป็น 2 เท่าของปีที่แล้ว คาดยอดผู้ป่วยทั่วประเทศสูงถึง 7 หมื่นคน ภาคกลางนำลิ่ว ตามมาด้วยอีสาน</p> <p>นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในขณะนี้ว่า ปีนี้ไข้เลือดออกระบาดหนักกว่าปี 2557 ถึง 2 เท่า คาดสิ้นปียอดป่วยทั่วประเทศอาจพุ่งถึง 7 หมื่นราย สาเหตุร้อยละ 80 เกิดจากถูกยุงลายที่อยู่ในบ้านกัด ที่เหลือเป็นยุงลายที่อยู่ตามสวน</p> <p>สำหรับอาการของโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงอย่างเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หน้าแดง มีจุดเลือดที่ผิวหนัง โรคนี้ไม่มียารักษาเฉพาะ ต้องรักษาตามอาการ คือ เช็ดตัวลดความร้อน ให้อาบน้ำ พาราเซตามอล ห้ามซื้อยาประเภทแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน มากินเองอย่างเด็ดขาด ผู้ที่เคยป่วยจากโรคนี้อาจป่วยซ้ำได้อีก ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติคือ ชีพจรลง หมดสติไม่ได้ มือเท้าเย็น เหงื่อออก ชีพจรเต้นเร็ว ปวดท้อง อาจเข้าสู่ภาวะช็อกและเสียชีวิตได้ ขอให้รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที</p> <p>ส่วนการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเก็บกวาดบ้านให้สะอาด เก็บขยะ เศษภาชนะรอบๆ บ้าน จากการสำรวจพบว่า ภาชนะเสี่ยงที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้แก่ น้ำใช้ในห้องน้ำ น้ำดื่ม ยางรถยนต์เก่า และจานรองขาตู้กันมด ดังนั้นขอให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในครัวเรือน</p>	<p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b></p> <p>ได้เผยแพร่ข่าว</p> <p>ยังเครือข่ายสื่อสารสาธารณะ</p> <p><b>-ได้แจ้งผู้บริหารและเครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</b></p>

	<p>คือ เก็บน้ำให้มิดชิด เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง และเก็บขยะเศษอาหารให้หมด เพื่อป้องกันลูกหลานจากโรคไข้เลือดออก</p> <p>โรคไข้เลือดออกขณะนี้ พบผู้ป่วยมากที่สุดในภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเด็กโต อายุ 10-14 ปี ป่วยมากที่สุด.</p>	
<p>สำนักสื่อสารความ เสี่ยงฯ 14 กันยายน พ.ศ. 2558</p>	<p><b>เตือนหวัดใหญ่ปลายฝนต้นหนาวป่วยแล้ว 4.5 หมื่นราย/ให้ระวัง 4 กลุ่มเสี่ยงถึงตายได้</b></p> <p>ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งฝนตกสลับอากาศร้อน อาจทำให้เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ ที่พบบ่อยในช่วงปลายฝนต้นหนาว กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังพิเศษเมื่อป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้คือกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัวต่างๆ จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.ย.58 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 44,719 ราย เสียชีวิต 24 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 25-34 ปี, 15-24 ปี และ 10-14 ปี 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ เชียงใหม่ ตราด ลำปางกทม. ระยอง</p> <p>ทั้งนี้ โรคไข้หวัดใหญ่ สามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดปี แต่พบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว พบได้ในประชาชนทุกเพศทุกวัยซึ่งโดยทั่วไปเชื่อจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย หลังจากได้รับเชื้อแล้วทำให้มีอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว ปวดกล้ามเนื้อ คัดจมูกน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ ส่วนภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย คือ ปอดบวม หลอดลมอักเสบ หากอาการรุนแรงอาจมีอันตรายถึงชีวิต หากมีอาการสงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่ให้รีบพบแพทย์ทันที เนื่องจากหากได้ยาด้านไวรัสทันท่วงที จะทำให้อาการป่วยหายได้เร็วและไม่รุนแรง</p> <p>โรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยตนเอง โดยล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัดหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานๆ โดยไม่จำเป็น ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงตากฝน ถูกอากาศร้อนจัดหรือเย็นจัด ที่สำคัญคือหลังจากดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้ว ให้ดูแลสุขภาพอนามัยตนเองด้วย</p>	<p><b>แนวทางการดำเนินงาน</b></p> <p>ได้เผยแพร่ข่าว ยังเครือข่ายสื่อสาร สาธารณะ</p> <p><b>-ได้แจ้งผู้บริหารและ เครือข่ายสื่อมวลชนแล้ว</b></p>